

# เวียดนามสำรวจความคิดเห็นผู้ถือหุ้นในการเพิ่ม อัตราการจ่ายปันผลปี 2560



คณะกรรมการสายการบินเวียดนาม (ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์: VJC) ลงมติยืนยันสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น สำหรับใช้ในการสำรวจความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเพิ่มอัตราการจ่ายปันผลปี 2560 เป็นลายลักษณ์อักษร จาก 50% เป็น 60% รวมการจ่ายปันผลเป็นเงินสด ซึ่งหากอัตราส่วนนี้ได้รับการอนุมัติ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดจะเพิ่มจาก 30% เป็น 40% การสำรวจความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อการจัดเตรียมการจ่ายปันผลล่วงหน้าครั้งที่ 2 ของปี 2560

การสำรวจความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นยังครอบคลุมถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานธุรกิจและที่อยู่ของสำนักงานใหญ่ไปยังฮานอย โดยกำหนดวันส่งความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560

เมื่อกลางเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เวียดนามได้ประกาศการจ่ายเงินปันผลปี 2560 ล่วงหน้าครั้งแรก ในอัตรา 20% รวมเป็นเงิน 645 พันล้านดอง (ประมาณ 28.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งก่อนหน้านี้ เวียดนามได้จ่ายปันผลไปแล้วในอัตรา 40% ทั้งนี้ ในปี 2559 อัตราการปันผลทั้งในรูปแบบปันผลและเงินสดของเวียดนามอยู่ที่ 119%

# # #

เกี่ยวกับ เวียดนามกรุ๊ป

สายการบินเวียดนาม คือสายการบินในประเทศเวียดนามรายแรกซึ่งดำเนินธุรกิจสายการบินยุคใหม่ ซึ่งนอกจากบริการขนส่งผู้โดยสาร สายการบินเวียดนามยังใช้เทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซใหม่ล่าสุด เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการมากมายแก่ผู้บริโภค เมื่อเร็ว ๆ นี้ สายการบินเวียดนาม (เวียดนาม) ได้รับบรรจุเป็นสมาชิกของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ ไออาตา (International Air Transport Association: IATA) โดยสมบูรณ์ หลังจากได้รับใบรับรองการบริหารความปลอดภัยของสายการบินจากไออาตาเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ เวียดนามยังได้รับการยกย่องเป็น 1 ใน 500 แรนด์ชั้นนำของเอเชียประจำปี พ.ศ. 2559 (Top 500 Brands in Asia 2016) โดยเนลเซน สถาบันวิจัยการตลาดระดับโลก และได้รับรางวัล “สายการบินต้นทุนต่ำที่ดีที่สุดที่สุดในเอเชีย (Best Asian Low Cost Carrier)” ในงานประกาศผลรางวัล TTG Travel Awards 2015 ซึ่งรางวัลนี้เกิดจากการโหวตคะแนนเสียงของนักเดินทาง สำนักงานท่องเที่ยว และบริษัทนำเที่ยวในทวีปเอเชีย โดยสายการบินเวียดนามถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสามสายการบินที่มีการเติบโตบนเฟซบุ๊กเร็วที่สุดของโลกโดย Socialbakers

ปัจจุบัน เวียดนามให้บริการผู้โดยสารด้วยเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A320 และ A321 จำนวน 45 ลำ และดำเนินการบิน

350 เที่ยวบินต่อวัน เปิดให้บริการ 73 เส้นทางในเวียดนามและทั่วภูมิภาค รวมถึงเส้นทางสู่จุดหมายปลายทางในประเทศต่างๆ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ใต้หวัน จีน และเมียนมาร์ ซึ่งให้บริการแก่นักเดินทางมาแล้วกว่า 40 ล้านคน

ในประเทศไทย ไทยเวียดเจ็ทให้บริการด้วยเครื่องบินลำใหม่ที่ทันสมัยรุ่น A320XLR อีก 3 ลำโดยทำสีตัวเครื่องหนึ่งลำเป็นโลโก้ “Amazing Thailand” เส้นทางบินภายในประเทศไทยในปัจจุบัน ได้แก่ สุวรรณภูมิ – ภูเก็ต, สุวรรณภูมิ – เชียงใหม่, สุวรรณภูมิ – เชียงราย, และ ภูเก็ต – เชียงราย ส่วนเส้นทางระหว่างไทยและเวียดนาม เชื่อมกรุงเทพฯ สู่ 3 เมืองในเวียดนาม ได้แก่ โฮจิมินห์, ฮานอย, และ ไฮฟอง ให้บริการร่วมกับสายการบินเวียดเจ็ท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการบินขนาดใหญ่ที่เวียดเจ็ทมุ่งมั่นนำเสนอแก่ผู้บริโภคร

สายการบินเวียดเจ็ทมีแผนการขยายเครือข่ายเส้นทางให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาคต่อไปและได้เตรียมการทำสัญญาสั่งซื้อเครื่องบินลำใหม่ที่ทันสมัยจำนวนมากจากบรรดาผู้ผลิตอากาศยานชั้นนำระดับโลก